



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ฉบับที่ ๒๗

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)

ด้วยรัฐบาล ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็น คราวที่ ๓ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ยังคงมี ความรุนแรงในต่างประเทศ ประกอบกับจะมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้มีคำสั่ง ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) มีคำสั่งให้หัวหน้า ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โรคโดยเคร่งครัด

ดังนั้น จังหวัดเชียงราย จึงออกประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร	มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร
<p>ข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>(๑)ผู้มีสัญชาติไทย</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาใน ราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) - อาจมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความสมัครใจ <p>ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและของ ผู้ร่วมเดินทาง</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการ กำหนด</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้งครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลา ที่ถูกกักกัน</p>	

<p>(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือ เป็นกรณีที่น่าายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กำหนดอนุญาตหรือ เชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็นโดยอาจ กำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขใด</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - ๑๙ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -๑๙ is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ๓) ให้มีแผนการเดินทางระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ที่แน่นอน ชัดเจน สามารถติดตามตัวได้ ๔) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและ วัดไข้ ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT - PCR ที่ช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศหรือ ที่พำนัก</p> <p>๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการ กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (Liaison Officer) และเจ้าหน้าที่อารักขาประจำคณะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้ และตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น</p>	<p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p>
<p>(๓) บุคคลในคณะทูตคณะกงสุลองค์ การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของ รัฐต่างประเทศซึ่ง มาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงาน ระหว่างประเทศอื่น ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ อนุญาต ตามความ</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) 	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและ วัดไข้ ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p>	<p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p>

<p>จำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดาหรือ บุตรของ บุคคลดังกล่าว</p>	<p>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรค โควิด - ๑๙ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -๑๙ is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p> <p>- หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือรับรองการรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือ รักษาพยาบาล หรือเอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงถึง หลักประกันที่ผู้เดินทางดังกล่าวสามารถ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือ รักษาพยาบาล ซึ่ง รวมถึงโรคโค วิด - ๑๙ ตลอดระยะเวลาที่ อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออก เดินทาง (Exit screening)</p>	<p>๔) ให้เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าว ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p>	
<p>(๔) ผู้ขนส่งสินค้า ตามความ จำเป็นแต่เมื่อเสร็จ ภารกิจแล้ว ให้กลับออกไป โดยเร็ว</p>	<p>๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ หนังสือแสดงการขนส่งสินค้า ซึ่งระบุจุดจุด ปลายทางพหุและขนส่งสินค้าที่แน่นอน พร้อมระบุ เวลาที่จะเข้า มาและออกจากราชอาณาจักร ระบุจำนวน ชื่อสกุล และ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้า ของประเทศต้นทางและของประเทศไทย</p>	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้นำยานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่ กำหนดไว้เท่านั้น</p> <p>๔) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ ๑๑ แห่ง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)</p>	<p>-</p>

		๕) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณา ตามสมควรแก่กรณี	
(๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำ ยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทาง เข้ามาตามภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร ชัดเจน	๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ - หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่เข้ามา และออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที่ต้อง เดินทางเข้ามาตามภารกิจ - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด - ๑๙ หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทาง พำนัก อยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)	๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) ๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ๓) ให้ใช้ระบบที่สามารถติดตามตัวหรือแอปพลิเคชัน เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน ๔) ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่ทางราชการกำหนด	
(๖) ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย (๗) ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทยซึ่งมีใบสำคัญ ถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)	๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) ๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน	

<p>(๘) ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทย ซึ่งมีใบอนุญาต ทำงานหรือ ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามกฎหมาย ตลอดจน คู่สมรสหรือบุตรของบุคคล ดังกล่าว</p>	<p>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - ๑๙ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -๑๙ is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p> <p>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด ๑๙ หรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการ กำหนด</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลา ที่ถูกกักกัน</p>	
<p>(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือ นักศึกษาของสถานศึกษา ในประเทศไทยที่ทางการไทย รับรองตลอดจน บิดามารดา หรือผู้ปกครองของบุคคล ดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียน นอก ระบบตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือของสถานศึกษาอื่น ของเอกชนที่มีลักษณะ คล้ายกัน</p> <p>(๙.๑)นักเรียน</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <p>- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</p> <p>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - ๑๙ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -๑๙ is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการ เดินทาง</p>	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน ให้</p>	<p>๑) ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p>

<p>หรือนักศึกษาของสถานศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ หรือ มหาวิทยาลัยในหลักสูตร นานาชาติ ทั้งนี้ ให้รวมถึง บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ของบุคคลดังกล่าว</p>	<p>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ ดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด - ๑๙ หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ ที่ผู้เดินทาง ต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการ กำหนด ๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ ถูกกักกัน</p>	
<p>(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทยซึ่งเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาของสถานศึกษา ในประเทศไทยที่ทางการไทย รับรองตลอดจน บิดามารดา หรือผู้ปกครองของบุคคล ดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียน นอก ระบบตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือของสถานศึกษาอื่น ของเอกชนที่มีลักษณะ คล้ายกัน</p> <p>(๙.๒) นักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ ในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <p>- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่นักเรียนหรือนักศึกษา สังกัดสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล สุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - ๑๙ ตลอดระยะเวลาที่ อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ ที่ผู้เดินทาง ต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้มีระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ การกักกัน สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการกักกันตลอดจนมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ดำเนินการระหว่างการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ทางราชการกำหนด</p>	

รวมถึงบิดามารดา หรือผู้ปกครองของบุคคล ดังกล่าว		๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR โดยให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำหนด	
<p>(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติ ไทยซึ่งเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาของสถานศึกษา ในประเทศไทยที่ทางการไทย รับรองตลอดจนบิดามารดา หรือผู้ปกครองของบุคคล ดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียน นอกประเทศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือของสถานศึกษาอื่น ของเอกชนที่มีลักษณะ คล้ายกัน</p> <p>(๙.๓) นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนของสังกัดอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดา หรือผู้ปกครองของบุคคล ดังกล่าว</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าโรงเรียน หรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของ โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - ๑๙ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้มีระบบติดตามตัวหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตาม อาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการกักกัน มาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ดำเนินการระหว่างการกักกัน รวมทั้ง อาจให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยให้เป็นไป ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหรือพิจารณา ตามสมควรแก่กรณี</p>	
<p>(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็น ต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม ของบุคคลดังกล่าว แต่ต้อง ไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษา พยาบาลโรคโควิด -</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel 	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้เดินทางโดยยานพาหนะของสถานพยาบาลเท่านั้น</p> <p>๔) ให้มีระบบติดตามตัวหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่</p>	ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

<p>๑๙ ทั้งนี้ เฉพาะ ผู้มีความจำเป็นต้องเข้ามา รับการตรวจรักษาพยาบาล ในประเทศไทย ที่เดินทาง โดยทางอากาศ โดยให้ จำกัดจำนวนผู้ติดตามได้ไม่เกิน ๓ คน และให้เข้ารับการกักกันใน สถานพยาบาล เดียวกัน รวมถึงต้องมีระยะเวลาที่อยู่ใน ราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p>	<p>Health Certificate) หรือตามสภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - ๑๙ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -๑๙ is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการ เดินทาง - เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดที่ เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร - กรมธรรม์ ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด - ๑๙ หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ ที่ผู้เดินทาง ต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง ราชการกำหนด - เอกสารหรือหนังสือรับรองของ สถานพยาบาล จากประเทศต้นทางที่ระบุความจำเป็นในการ เข้ามารักษาพยาบาลในราชอาณาจักร - เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาล ใน ราชอาณาจักรที่ยืนยันการรับผู้เดินทางเข้ามา รักษาพยาบาล และการจัดสถานที่กักกันใน สถานพยาบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัด ใช้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening) 	<p>ทางราชการกำหนด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการ ระหว่างที่เข้ารับการกักกัน ๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อเดินทางมาถึง สถานพยาบาล ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ และ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ของระยะเวลาที่ ถูกกักกัน ๖) กรณีรักษาพยาบาลอยู่ใน สถานพยาบาลไม่ถึง ๑๔ วัน ให้กักกันจนครบ ๑๔ วัน</p>	
---	---	---	--

<p>(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักรตาม ข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ (๑๑.๑) ระยะยาว ทั้งนี้ ให้มี การกำหนดโควตา จำนวนผู้เดินทาง จากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษโดยกระทรวง การต่างประเทศ เสนอขอ ความเห็นชอบจาก ศบค.</p>	<p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ - หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) - ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - ๑๙ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -๑๙ is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการ เดินทาง - กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณี โรคโควิด - ๑๙ ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนัก อยู่ในประเทศไทย หรือหลักประกันอื่นใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ - หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) ๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน ๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการ กำหนด ๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ ถูกกักกัน</p>	<p>ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p>
<p>(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทาง เข้ามาในราชอาณาจักรตาม ข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ</p>	<p>๑) งดเดินทางออกนอกประเทศต้นทางเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชน อย่างน้อย ๑๔ วัน ๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ - หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</p>	<p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening) ๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p>	<p>ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p>

<p>(๑๑.๒) ระยะสั้น ทั้งนี้ ให้มีการกำหนดโควตาจำนวนผู้เดินทาง จากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษโดยกระทรวงการต่างประเทศเสนอขอความเห็นชอบจาก ศบค.</p>	<p>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพ เหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</p> <p>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าว ไม่มีเชื้อโรคโควิด - ๑๙ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -๑๙ is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการ เดินทาง</p> <p>- ค่าธรรมเนียมประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณี โรคโควิด - ๑๙ ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในประเทศไทย หรือหลักประกันอื่นใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงที่พำนักที่มีหลักแหล่ง พร้อมแผนการเดินทางที่กำหนด ชัดเจน และสามารถติดตามตัวได้</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>๓) ให้ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่ช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศ และให้เข้าพักในที่พำนักตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ โดยห้ามออกจากที่พำนักจนกว่าจะได้รับผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - ๑๙</p> <p>๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการ กำหนดโดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p> <p>๕) เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียม ตามแผนที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ให้งดใช้บริการขนส่งสาธารณะและงดการเข้าไปในสถานที่สาธารณะ</p>	
---	--	---	--

หมายเหตุ :

๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้ค่าธรรมเนียมโดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๒) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจ กำหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในตารางได้
๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีที่ผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลที่ทางราชการกำหนด
๔. หน่วยงานที่กำกับดูแลการเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักร

๔.๑ มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

๔.๒ มาตรการเมื่อเดินทางมาถึงช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงคมนาคม และกระทรวงกลาโหม)

๕. หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

๕.๑ การนำผู้เดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องเข้ารับการกักกัน (กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข)

๕.๒ การควบคุมดูแลผู้เดินทาง ณ สถานที่กักกัน (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย)